

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริ  
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม  
สหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4 ภาค

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ร่วมกับ กองประสานงาน  
โครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานร่วม : สำนักทันตสาธารณสุข และ สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ที่มา : กรมส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการมาตั้งแต่  
ปี พ.ศ.2534 โดยได้จัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา โครงการส่งเสริมสหกรณ์  
ในโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ในปี 2558 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดประชุมครูผู้สอนวิชาสหกรณ์นักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน  
ประสบการณ์การดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน รับทราบปัญหาอุปสรรค เรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดองค์  
ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ที่แสดงออกผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ

ในปี 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569  
ซึ่งในการประชุมดังกล่าว กรมอนามัยได้นำเสนอข้อมูลจากการสำรวจภาวะสุขภาพเด็กและเยาวชน  
ในถิ่นทุรกันดารเมื่อปี 2560 พบว่านักเรียนซื้อขนมถุงกรอบ/เครื่องดื่ม น้ำหวาน ไอศกรีม/ลูกอม  
จากสหกรณ์โรงเรียนถึงร้อยละ 54.1 จากร้านขายขนมในหมู่บ้านร้อยละ 25 จากร้านค้าหน้าโรงเรียนร้อยละ  
15.8 และจากรถขายของ/ขายขนมในหมู่บ้านร้อยละ 5.1 จึงเป็นที่มาของการบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง  
กรมอนามัยและกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยในเบื้องต้นกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำหน้าที่ขอความร่วมมือจาก  
สหกรณ์โรงเรียนสำรวจตระเวนขายแดนในการขายขนมที่ไม่เสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียน และวางแผนในการ  
ชี้แจง/ทำความเข้าใจการเลือกขนม/เครื่องดื่ม ที่ไม่เสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนมาขายในสหกรณ์โรงเรียน

ซึ่งในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการทันทีโดยจัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานสหกรณ์  
โรงเรียนจาก 4 ภาคทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากกรมอนามัยในการจัดฐานความรู้เรื่องอาหาร  
ที่พึงประสงค์ในร้านสหกรณ์ เพื่อให้องค์ความรู้แก่ครูสหกรณ์และนำไปพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน  
เพื่อให้เด็กเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามอุดมการณ์สหกรณ์ต่อไป

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนใน  
โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ใน 4 ภาค โดยผู้เข้าประชุมภาคละประมาณ  
180 คน สำนักทันตสาธารณสุข รับผิดชอบฐานผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ไอศกรีม โดยแต่ละภาค  
จัดประชุมดังนี้

1. ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี กรุงเทพมหานคร
2. ภาคใต้ วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา
3. ภาคเหนือ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออรัลคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม  
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน  
ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

